

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp HĐND xã cuối năm 2024

Thực hiện Báo cáo số 22/BC-MTTQ-BTT ngày 03/12/2024 của Ban Thường trực UBMTTQVN xã Phổ Khánh về việc báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp HĐND xã cuối năm 2024.

Ủy ban nhân dân xã Phổ Khánh kiểm tra, rà soát kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp HĐND xã cuối năm 2024, như sau:

1. Các dịch vụ khâu làm đất như: máy bằm, máy gặt do HTX điều hành hoạt động chưa đạt yêu cầu, kém chất lượng (bằm chưa kỹ, gặt không sạch...), dịch vụ cung ứng nước chưa đảm bảo đáp ứng yêu cầu tưới, tiêu trong sản xuất, cần có kế hoạch dọn mương, tăng cường chú trọng nước tưới cho người dân. Đề nghị UBND xã kiến nghị giải quyết (*Ý kiến cử tri Võ Hạnh, Đỗ Tiến Hựu, thôn Diên Trường*).

Trả lời: Ngày 10/12/2024, UBND xã có Công văn số 540/UBND về việc trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi Hợp tác xã nông nghiệp Phổ Khánh để thực hiện và giải quyết theo thẩm quyền. Đối với nội dung kiến nghị của cử tri, hàng năm UBND xã có chỉ đạo Hợp tác xã nông nghiệp Phổ Khánh có kế hoạch dọn vệ sinh kênh mương, đồng ruộng trước mùa vụ đảm bảo nước tưới cho cây trồng và điều hành máy làm đất phục vụ Nhân dân gieo sạ.

2. Hiện nay một số ngư dân ở xã Phổ Quang vào thả chà đánh bắt cá, mực và đánh bắt cá bằng lưới giã cào sát bờ biển bãi ngang xã Phổ Khánh, làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản, làm hư hỏng lưới cụ phương tiện đánh bắt cá, ảnh hưởng đến đời sống của người dân Phước Điền. Đề nghị UBND xã phối hợp với cấp có thẩm quyền xử lý (*Cử tri Nguyễn Tấn Tài, thôn Phước Điền*).

Trả lời: Ngày 10/12/2024, UBND xã có Công văn số 543/UBND về việc xem xét xử lý theo ý kiến kiến nghị của cử tri gửi Phòng Kinh tế thị xã Đức Phổ và Đoàn Biên phòng Sa Huỳnh để xem xét xử lý theo thẩm quyền.

3. Hiện nay có 02 hộ dân ở thôn Qui Thiện thả rông khoảng 40, 50 con bò xuống đồng ruộng bầu thôn Phước Điền làm gãy ngã trụ điện, sạt lở, lấp mương và hư hỏng các phương tiện phục vụ sản xuất của người dân. Đề nghị UBND xã có giải pháp ngăn chặn (*Ý kiến cử tri Nguyễn Ngọc Phú, thôn Phước Điền*).

Trả lời: Ngày 10/12/2024, UBND xã có Công văn số 542/UBND về việc xử lý, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi Trưởng thôn Qui Thiện giải quyết theo thẩm quyền, mời các hộ chăn thả bò đến nhắc nhở, tuyên truyền không để bò thả rông làm gãy ngã trụ điện, sạt lở, lấp mương và làm hư hỏng các phương tiện phục vụ sản xuất của người dân.

Đối với các tài sản, vật chất của người dân để ngoài đồng ruộng, nếu phát hiện người dân chăn thả bò để bò làm hư hỏng, đề nghị Nhân dân phát hiện báo cáo kịp thời cho Tổ An ninh trật tự ở thôn để báo cáo Công an xử lý theo quy định.

4. Đề nghị UBND xã quan tâm mở đường vào đồng ruộng sau nhà ông Hồng và sau nhà ông Đỗ Dẽ - xóm 20, hiện nay đường vào các xứ đồng này quá nhỏ không đưa máy gặt, máy bằm các phương tiện phục vụ sản xuất nông nghiệp và vận chuyển vật tư nông nghiệp thu hoạch lúa rất khó khăn (*Ý kiến Cử tri Nguyễn Văn Hồng và Đỗ Thị Ta, thôn Trung Sơn*).

Trả lời: UBND xã xin tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri; UBND xã sẽ chỉ đạo các bộ phận có liên quan tổ chức kiểm tra, khảo sát cụ thể để có giải pháp thực hiện đảm bảo theo quy định.

5. Đồng ruộng Đá Bạc (xóm 8A) trước nhà ông Chính xóa lở do đường giao thông nội đồng đặt cống thoát nước nhưng không thoát hết nước được nên gây sa bồi, thủy phá phần ruộng của ông. Đề nghị UBND xã có biện pháp giải quyết (*Ý kiến của cử tri Lê Văn Lấn, thôn Trung Sơn*).

Trả lời: Năm 2022, UBND xã đầu tư xây dựng đường giao thông nội đồng từ xóm 8A đi suối cầu Ông Vân. Tuyến đường này trước khi đầu tư có lấy ý kiến Nhân dân để thống nhất. Trong quá trình thực hiện xây dựng có tính toán hệ thống cống thoát nước (cống có đường kính 30 cm) để đảm bảo việc thoát nước của đồng ruộng phía trên. Cống thoát nước tại tuyến đường này không đặt trực tiếp vào ruộng của người dân mà phải đặt nối liền với mương thoát nước của đồng ruộng để chảy ra đầm An Khê, vì vậy không thể đặt nhiều cống thoát nước hoặc đặt cống thoát nước có kích thước lớn sẽ gây sạt lở đồng ruộng phía dưới.

Ngày 10/12/2024, lãnh đạo UBND xã, công chức Địa chính – xây dựng cùng Trưởng thôn Trung Sơn tổ chức kiểm tra tại đồng ruộng này. Qua kiểm tra, hiện tại đầm ruộng mà cử tri Lê Văn Lấn ý kiến không bị sa bồi, thủy phá, đoạn đường tại khu vực này không bị sạt lở.

6. Hiện nay số tiêu thương và người dân tập trung buôn bán bên ngoài trước chợ Trung tâm xã dưới đường dây điện cao thế rất đông làm mất mỹ quan chợ và nguy hiểm đến tính mạng do sự cố về điện và dễ gây tai nạn giao thông. Đề nghị UBND xã có biện pháp đưa vào bên trong như chợ Tuần, chợ Dốc (*Ý kiến cử tri Nguyễn Thị Đa, thôn Trung Hải*).

Trả lời: UBND xã đã có Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 29/10/2024 về việc xin chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa chợ trung tâm xã Phở Khánh gửi UBND thị xã quan tâm hỗ trợ kinh phí để sửa chữa chợ trung tâm và thời gian tới sẽ chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch để sắp xếp các tiêu thương vào phía bên trong chợ để mua bán hàng hoá. Đồng thời, phối hợp với các ngành, Mặt trận và các đoàn thể ở xã, thôn Trung Sơn tuyên truyền, vận động người dân chuyển vào phía trong chợ để mua bán.

7. Đề nghị UBND xã kiểm tra có giải pháp mở 03 con đường giao thông nội đồng tại Dốc Đình vào đất sản xuất để dân đưa các phương tiện phục vụ sản

xuất như xe tải, máy cày, máy bằm và vận chuyển vật tư nông sản trước và sau thu hoạch kịp thời tăng giá trị nông sản, hiện nay vùng đất sản xuất tại đây chưa có đường đi (*Ý kiến cử tri Nguyễn Minh Khiêm, thôn Trung Hải*).

Trả lời: UBND xã sẽ chỉ đạo công chức Địa chính – nông nghiệp – xây dựng – môi trường, Trưởng thôn Trung Hải phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức kiểm tra, khảo sát cụ thể để có giải pháp thực hiện đảm bảo đúng quy định.

8. Đề nghị UBND xã quan tâm đầu tư xây dựng đường giao thông tuyến từ nhà ông Trương Đình Việt (Núi dâu) đến nhà ông Nguyễn Văn Thử - xóm 27 để dân đi lại vận chuyển vật tư nông nghiệp và giao thông đi thuận lợi (*Ý kiến cử tri Võ Thanh và Hồ Quang Dũng, thôn Vĩnh An*).

Trả lời: Hiện tại, tuyến đường này UBND xã đã quy hoạch đường giao thông nội đồng. UBND xã sẽ phối hợp với thôn Vĩnh An vận động Nhân dân có ruộng hiến đất để mở rộng đường giao thông. Nếu Nhân dân đồng ý hiến đất mở rộng đường, UBND xã sẽ đề nghị cấp có thẩm quyền phân bổ kinh phí để đầu tư xây dựng đường giao thông nội đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân vận chuyển hàng hoá nông sản.

Trên đây là báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp Hội đồng nhân dân xã cuối năm 2024. Ủy ban nhân dân xã kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- TT Đảng uỷ;
- TT HĐND xã;
- BTT UBMTTQVN xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Các ban ngành liên quan;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Duy Khánh